



CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT

“Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4221/KH-CAT-QLHC
ngày 10/6/2024 của Công an tỉnh Tuyên Quang)

I. CÂU HỎI ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THAM GIA CUỘC THI

Câu 1: Vì sao phải đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước?

Câu 2: Sau ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, thẻ Căn cước công dân, chứng minh nhân dân của bạn còn giá trị sử dụng không? Bạn có cần phải đi thực hiện đổi sang thẻ Căn cước không?

Câu 3: Sau ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, người người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được cấp loại giấy tờ gì? Những đối tượng này cần phải làm gì để được cấp loại giấy tờ này.

Câu 4: Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi có bắt buộc phải cấp Căn cước không? Người đại diện hợp pháp cần phải làm gì để công dân được cấp thẻ Căn cước?

Câu 5: Anh/ chị cảm nhận như thế nào khi phải cung cấp thông tin sinh trắc học vân tay, ảnh khuôn mặt và mống mắt khi làm thẻ căn cước? Anh/ chị có sẵn sàng cung cấp thông tin sinh trắc học về giọng nói và AND cho cơ quan Công an không, vì sao?

Câu 6: Anh/ chị có sẵn sàng đến cơ quan Công an để tích hợp các thông tin của mình vào bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước (chip điện tử) để đáp ứng cho các giao dịch không?

Câu 7: Theo anh/ chị căn cước điện tử mang lại những lợi ích gì cho bản thân và xã hội? Anh/ chị mong muốn sử dụng căn cước điện tử như thế nào.

Câu 8: Anh/ chị trình bày mong muốn, ý tưởng gì để lực lượng CAND phục vụ gì khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành?

Câu 9: Anh/ chị mong muốn ứng dụng Vneid cung cấp những tiện ích gì để phục vụ các hoạt động giao dịch điện tử hiệu quả.

II. CÂU HỎI ĐỐI VỚI TẬP THỂ THAM GIA CUỘC THI

Câu 1: Vì sao phải đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước? Việc đổi tên Thẻ căn cước công dân thành Thẻ căn cước có ảnh hưởng gì đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không?

Câu 2: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Căn cước cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị theo hướng dẫn của lực lượng Công an nhân dân? Cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị mình đã hiểu được những quy định mới của của Luật Căn cước năm 2023 chưa?

Câu 3: Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mong muốn được cung cấp các phương thức khai thác dữ liệu như thế nào để phục vụ nhu cầu chuyển đổi số một cách an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật?

Câu 4: Cơ quan, tổ chức đã ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử như thế nào? Khi Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực thi hành, cơ quan tổ chức có kế hoạch gì để phát triển những ứng dụng hiện hành.

Câu 5: Cơ quan, tổ chức mong muốn được sử dụng ứng dụng Vneid trong hoạt động chuyển đổi số của đơn vị mình?

Câu 6: Cơ quan, tổ chức có ý tưởng sáng tạo gì cho lực lượng Công an nhân dân để triển khai tốt các quy định của Luật Căn cước năm 2023.